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D.V. Poole, D.W.R. Preece, J. Pritchard, J. Ridgewell, J.E. Roberts, R. Saralis, 
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 C. Harrhy (Prif Weithredwr Dros Dro), R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a 
Gwasanaethau Corfforaethol), D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai), M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro - Cymunedau), 
K. Cole (Prif Swyddog Addysg), S. Harris (Pennaeth Gwasanaethau Gwella Busnes Dros 
Dro), R. Kyte (Pennaeth Adfywio a Chynllunio), S. Richards (Pennaeth Addysg, Cynllunio a 
Strategaeth), K. Peters (Rheolwr Polisi Corfforaethol), D. Lucas (Arweinydd Tîm Cynllunio 
Strategol a Datblygu ), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog 
Monitro) a R. Barrett (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor) 

 
 
1.  TREFNIADAU FFILMIO GWE-DDARLLEDU A PHLEIDLEISIO 
 

Atgoffodd y Maer yr Aelodau, o dan Gyfansoddiad y Cyngor, y dylent sefyll wrth siarad â'r 
Maer oni bai bod eithriad wedi'i roi iddynt barhau i eistedd. Nodwyd bod Swyddogion yn 
eistedd ar hyn o bryd wrth siarad oherwydd cyfluniad cyfredol y camera gwe-ddarlledu ond 
y bydd y protocol hwn yn cael ei archwilio ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol. 

 
Atgoffodd y Prif Weithredwr Dros Dro y rheini a oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei 
ffilmio a byddai'n cael ei ddarparu ar gyfer y cyhoedd yn fyw a'i archifo drwy wefan y 
Cyngor.  Dywedodd y byddai penderfyniadau yn cael eu gwneud drwy'r system bleidleisio 
electronig ar gyfer eitemau ar yr agenda. 

 
 
2. YMDDIHEURIADAU DROS ABSENOLDEB 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau dros absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr J. Bevan, PJ Bevan, 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

C. Bezzina, Mrs C. Forehead, V. James, G. Johnston, G. Kirby, Mrs GD Oliver, B. Owen, 
Mrs D. Price, J. Scriven, G. Simmonds a J. Simmonds (Dirprwy Faer). 
 
 

3. CYHOEDDIADAU'R MAER 
 
 Cyfeiriodd y Maer at y nifer o ddigwyddiadau ac ymweliadau y mae ef a'r Dirprwy Faer 

wedi'u cynnal ers y cyfarfod diwethaf.  Roedd achlysuron o bwys yn cynnwys digwyddiad 
Clwb Beiciau Modur Goldwing yng Nghlwb Rygbi Caerffili, dau ddathliad 100fed ben-blwydd 
ym Medwas, agoriad Drysfa Gilbert a Ffau'r Dreigiau yng Nghastell Caerffili, gwasanaeth 
ymroddiad yn Eglwys Annibynnol Markham, Gŵyl Celfyddydau Cwm Aber, a lansiad o 
ddigwyddiad dathlu Ysgolion Iach.   

 
 Roedd y Maer yn falch o adrodd am lwyddiant Cyngerdd Elusennol cyntaf y Maer am y 

flwyddyn, a chyhoeddodd fod ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth Cerdyn Nadolig y Maer 
bellach ar agor. Gwahoddwyd i'r Aelodau roi gwybod i'r Maer am unrhyw ddigwyddiadau 
sydd i ddod a allai fod o ddiddordeb. 

 
 Yn ystod y cyfarfod, ac ar ran Cyngor Cymuned Llanbradach a Phwll-y-pant, cyflwynwyd 

hefyd siec werth £150 i'r Maer am ei Elusen, ac fe'i derbyniodd yn ddiolchgar. 
 
 
4. CEISIADAU 
 
 Derbyniodd y Maer y ceisiadau canlynol a gyflwynwyd gan yr Aelodau ar ran trigolion lleol a 

dywedodd y byddent yn cael eu cyfeirio at y gyfadran briodol i gael sylw: 
 
(i) Camau gorfodi ynglŷn â gyrru’n rhy gyflym a pharcio cerbydau heb awdurdod yn ac 

o gwmpas Ysgol Gynradd Coed Duon - Y Cynghorydd K. Etheridge; 
 
(ii) Gweithredu yn erbyn cau posibl o Ganolfannau Hamdden Cefn Fforest a Phontllan-

fraith - Y Cynghorydd K. Etheridge; 
 
(iii) Cerbydau'n gyrru’n rhy gyflym drwy Gilgant Wingfield, Llanbradach - Y Cynghorydd 

R. Gough. 
 

 
5. CYFLWYNO GWOBRAU 
  
 Gwobr Efydd Datblygu Insport 
 
 Hysbyswyd yr aelodau bod Adran Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden y Cyngor wedi 

derbyn Gwobr Efydd Datblygu Insport yn ddiweddar.  Mae rhaglen Ddatblygu ‘Insport’ yn 
ceisio cefnogi'r sectorau chwaraeon, hamdden a gweithgareddau corfforol sy'n rhoi cyfle i 
bobl anabl fod yn rhan o bethau.  Mae staff y Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden wedi 
dangos lefel uchel o ymroddiad yn nodau'r wobr hon, a oedd yn cynnwys cyflwyno 
gwasanaeth, datblygu'r gweithlu a darparu cyfleusterau. 
 
Daeth Lawrence Conway (Cadeirydd Chwaraeon Cymru) ynghyd â Jared Lougher a Paul 
Taylor (Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden) ymlaen er mwyn cael eu llongyfarch gan 
Aelodau ar eu cyflawniad. 

 
Gwobr Datblygu Gweithlu Cymdeithas Hyfforddi Asbestos y DU (UKATA) 
Hysbyswyd yr aelodau bod Tîm Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch Asbestos y Cyngor yn 
ddiweddar wedi derbyn Gwobr Datblygu Gweithlu UKATA 2018.   
 



 
 

 
 

Mae rhaglen ymwybyddiaeth a hyfforddiant asbestos y Cyngor yn darparu hyfforddiant i 
filoedd o staff a chontractwyr sy'n cynorthwyo gyda chynnal a chadw  bron i 12,000 o dai 
cyngor ac adeiladau corfforaethol, yn ogystal â staff sy'n gweithio mewn nifer o feysydd 
eraill.  Mae'r tîm hyfforddi yn frwd dros wella sgiliau ac ymwybyddiaeth pobl sy'n dod mewn 
cysylltiad ag asbestos, ac yn helpu i sicrhau eu bod hwy a'r bobl o'u cwmpas yn cael eu 
cadw'n ddiogel. 
 
Daeth Ali Rees-Evans a Helen Hill o Dîm Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch Asbestos y 
Cyngor ymlaen er mwyn cael eu llongyfarch gan Aelodau ar eu cyflawniad. 
 

  
6. DATGANIADAU O FUDDIANT 
 

Ni chafwyd datganiadau o ddiddordeb ar ddechrau nac yn ystod y cyfarfod. 
 

 
7. Y CYNGOR - 5 MEHEFIN 2018  
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cofnodion canlynol fel cofnod cywir a'u llofnodi 
gan y Maer. 
 
Y Cyngor a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2018 (rhifau'r cofnodion 1-13). 

 
 
8. Y CYNGOR - 17 GORFFENNAF 2018  
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cofnodion canlynol fel cofnod cywir a'u llofnodi 
gan y Maer. 
 
Y Cyngor a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2018 (rhifau'r cofnodion 1-16). 

 
 
 ADRODDIADAU A GYFEIRIWYD O'R CABINET 
 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad canlynol a gyfeiriwyd o'r Cabinet. 
 
 
9. ADRODDIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL 2017/18 
 
 Ystyriodd y Cabinet yr adroddiad hwn ar 3 Hydref 2018 ac wrth gymeradwyo ei gynnwys, 

argymhellodd ei dderbyn gan y Cyngor. 
 
Mae'r Adroddiad Perfformiad yn ofyniad statudol o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 
2009 ac yn rhan bwysig o Fframwaith Perfformiad y Cyngor.  Mae'n ofynnol i'r Cyngor i 
asesu ei berfformiad ei hun a darparu darlun cytbwys o'i berfformiad i'r cyhoedd.  Rhaid i'r 
adroddiad hefyd ddangos sut mae'r Cyngor wedi perfformio yn erbyn yr Amcanion Llesiant 
a osododd ar gyfer ei hunan ar gyfer 2017/18, a rhaid ei gyhoeddi erbyn 30 Hydref 2018. 
 
Nodwyd bod y Cyngor wedi llwyddo i gyflawni 2 o'r 5 Amcan Llesiant yn 2017/18 a bod y 3 
arall wedi cael eu barnu'n rhannol lwyddiannus.  Mae'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol 
hefyd yn cymharu perfformiad y Cyngor yn erbyn 20 o fesurau atebolrwydd cyhoeddus 
(PAMs) ynghyd â'r safleoedd graddio dros 3 blynedd.  Defnyddiwyd 18 o'r mesurau hyn fel 
cymhariaeth i greu darlun cenedlaethol ledled Cymru.  Ar gyfer CBS Caerffili, mae 8 o'r 18 
dangosydd yn y chwarteli uchaf ac mae 10 ohonynt yn y chwarteli isaf o'u cymharu â 
gweddill Cymru.  I grynhoi, roedd 30% (6) wedi gwella ar berfformiad flwyddyn ar ôl 
blwyddyn, 40% (8) wedi gwaethygu o flwyddyn i flwyddyn a 30% (6) heb gael eu cymharu 



 
 

 
 

â'r flwyddyn flaenorol oherwydd eu bod yn fesurau newydd. 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod, yn y cyfarfod ar 3 Hydref 2018, wedi argymhelli'r Cabinet 
y dylai'r Cyngor dderbyn yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2017/18, yn amodol 
ar gynnwys dau ddiwygiad ar dudalen 14 yr Adroddiad, sef bod yr eicon ar gyfer pob 
disgybl sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu yn y gwaith heb gymhwyster 
allanol nodi bod nifer 'isaf' yn well, ac y dylai'r dangosydd ar waelod y dudalen ymwneud â 
disgyblion mewn gofal awdurdod lleol yn unig a dylai adlewyrchu bod y dangosydd wedi 
gwella gyda gostyngiad o 18.8% i 8%. Ers cyhoeddi papurau'r agenda, roedd angen 
diwygiadau pellach ar dudalen 28 yr adroddiad oherwydd dilysu data mewn tai, sef y dylai 
canran y stoc dai hyd at safon SATC fod yn 73% (nid 72%), sef dylai'r gyfradd boddhad ar 
gyfer gwaith mewnol fod yn 80.6% (nid 89%) a bod gan y Cyngor stoc dai o 10,801 o 
gartrefi (nid 10,785). 

 
Gofynnwyd i'r Cyngor felly dderbyn yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn amodol ar 
gynnwys y diwygiadau y cytunwyd arnynt gan y Cabinet a'r newidiadau pellach sydd eu 
hangen mewn perthynas â data tai. 
 
Hefyd cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad ddatganiad sefyllfa mewn 
perthynas â chyrhaeddiad addysgol a chanlyniadau arholiadau TGAU ar gyfer y flwyddyn 
academaidd 2017/18.  Atgoffwyd yr Aelodau am yr heriau parhaus a wynebir gan Addysg 
ledled Cymru ac o'r ymdrech barhaus i godi safonau a lleihau bylchau cyrhaeddiad.  
Anogwyd yr Aelodau i fod yn ofalus wrth gymharu perfformiad o flwyddyn i flwyddyn a dod i 
gasgliadau o ganlyniadau TGAU ac i gofio natur hirdymor gweithredu'r gwelliannau hyn.  
Dywedwyd wrthynt fod y Cyngor a'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) yn gwneud gwaith 
asesu helaeth i wella perfformiad, sicrhau bod y lefel gywir o gefnogaeth ar waith, a 
chynorthwyo pob disgybl i gyflawni eu potensial.  Bydd y gwaith hwn yn cynnwys ystod o 
gynlluniau gweithredu wedi'u teilwra a fydd yn cael eu rhannu gyda'r Aelodau yn 
ddiweddarach yn yr hydref.   
 
Cynhaliwyd trafodaeth ynglŷn â pherfformiad ar draws nifer o'r mesurau atebolrwydd 
cyhoeddus.  Mynegodd yr Aelodau yr angen i wella perfformiad ar draws y mesurau sy'n 
perfformio'n is a chyfeiriodd at safle isel y Cyngor yn y meysydd hyn, o ystyried y toriadau 
cyni cydradd a'u heffaith ar wasanaethau ar draws pob un o'r 22 awdurdod lleol yng 
Nghymru.  Soniwyd yn benodol at y mesurau perfformiad sy'n amlinellu'r diwrnodau gwaith 
a gollwyd drwy absenoldeb oherwydd salwch gan weithwyr yr awdurdod lleol, presenoldeb 
disgyblion a chyflwr ffyrdd 'A' ar draws y fwrdeistref sirol. 
 
Cynghorwyd y Cyngor, o ran lefelau absenoldeb oherwydd salwch, ac fel y dywedwyd wrth 
y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, bydd Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol 
a Phennaeth Gwasanaethau Pobl yn cynnal cyfarfodydd chwarterol gyda'r holl Benaethiaid 
Gwasanaeth i nodi materion sy'n dod i'r amlwg, cynllunio camau adferol, ac archwilio a yw'r 
polisïau presennol yn ddigon cadarn i herio'r lefel perfformiad bresennol. Rhoddwyd 
sicrwydd i'r Aelodau fod lefelau absenoldeb oherwydd salwch yn cael eu harchwilio'n 
gynyddol a bydd y polisi hefyd yn cael ei adolygu, ac felly mae disgwyl i welliannau symud 
ymlaen.  Pwysleisiwyd i'r Aelodau fod y Cyngor yn cymryd y mater o lefelau absenoldeb 
oherwydd salwch yn ddifrifol iawn, ac y dylid nodi hefyd nad yw 75% o'r staff yn cymryd 
amser i ffwrdd drwy absenoldeb oherwydd salwch. Gofynnodd Aelod am ragor o 
wybodaeth ynghylch nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd gan staff drwy salwch y llynedd a'r 
nifer yn ymwneud â straen, a chadarnhawyd bod yr wybodaeth hon wedi'i chynnwys yn yr 
adroddiadau a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ond fe'u hanfonir at yr 
Aelod yn dilyn y cyfarfod. 
 
O ran presenoldeb disgyblion, mae nifer o newidiadau rheoli presenoldeb wedi'u 
gweithredu, gan gynnwys newidiadau i'r gwasanaeth Swyddog Lles Addysg. Mae 
trefniadau pellach wedi'u cynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, a disgwylir 



 
 

 
 

gwelliannau yn y maes hwn.  O ran ffyrdd 'A', atgoffwyd y Cyngor bod defnydd trwm ac 
amodau tywydd y gaeaf yn parhau i gyfrannu'n andwyol i gyflwr cyffredinol y ffyrdd hyn.   
 
Cyfeiriwyd at fesur PAM013 (canran anheddau'r sector preifat yn wag am fwy na 6 mis 
(11%)).  Amlygodd Aelod amwysedd y geiriad a ddefnyddiwyd yn erbyn y mesur hwn a 
chadarnhaodd y Swyddogion y byddent yn ceisio eglurhad bod y geiriad cywir wedi'i 
ddefnyddio ac yn ymateb i'r Aelod yn dilyn y cyfarfod.  Rhoddodd yr Aelodau sylwadau ar 
hyd y cyfnodau ailosod ar draws anheddau'r sector preifat a'r gyfradd boddhad ar gyfer 
gwaith allanol (70%).  Rhoddodd swyddogion sicrwydd bod y Cyngor yn ymdrechu i wneud 
gwelliannau mewn perthynas â'r gyfradd boddhad ac amlinellodd y ffactorau lliniaru niferus 
a allai effeithio ar lefel y perfformiad. Atgoffwyd yr Aelodau hefyd am y llwyddiannau niferus 
ar draws y gwasanaeth Tai, gan gynnwys Cartrefi Caerffili'n cael safle ar y rhestr fer ar 
gyfer Gwobrau Gwasanaethau Blynyddol 2017 y Gymdeithas Rhagoriaeth mewn 
Gwasanaeth Cyhoeddus, a'r perfformiad da parhaus ar draws sawl elfen o'r rhaglen SATC.  
Rhoddwyd sicrwydd hefyd bod perfformiad Tai yn cael ei archwilio'n rheolaidd gan y 
Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau    

 
Diolchodd yr Aelodau i'r Swyddog am yr adroddiad cynhwysfawr a nododd gyfraniad yr holl 
staff sy'n ymwneud â datblygu'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol.   
 

Cynigiwyd ac eiliwyd, yn amodol ar gynnwys y diwygiadau fel y cytunwyd arnynt gan y 
Cabinet a'r newidiadau pellach a amlygwyd i'r Cyngor, i gymeradwyo'r argymhelliad yn 
adroddiad y Swyddog. Trwy’r system pleidleisio electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 

 
PENDERFYNWYD, am y rhesymau a gynhwysir yn yr adroddiad ac yn amodol ar y 
diwygiadau uchod, i dderbyn Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017/18 fel y'i 
hatodir i adroddiad y Swyddog. 

 

 
 ADRODDIADAU'R SWYDDOGION 
 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiadau canlynol. 
 
 
10. HYSBYSIAD O GYNNIG – Y DIDDYMU'N RADDOL O GYNHYRCHION PLASTIG 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn manylu ar yr Hysbysiad o Gynnig canlynol a 
dderbyniwyd gan y Cynghorydd C.P. Mann a'i gefnogi gan y Cynghorwyr T. Parry, J. 
Roberts a J. Scriven.  Yn unol â Rheol 11 (3) o'r Cyfansoddiad, roedd y Maer wedi cytuno i 
ganiatáu i'r cynnig gael ei drin yn y Cyngor, heb ei drafod yn gyntaf mewn pwyllgor trosolwg 
a chraffu.  

 
 Gofynnodd y Cynghorydd Mann yn ei Hysbysiad o Gynnig fod: - 
 

(i) Mae'r Cyngor yn nodi'r broblem enfawr a achosir gan lygredd plastig ar raddfa fyd-
eang - deunyddiau a fydd yn aros yn gyfan gwbl am gannoedd os nad miloedd o 
flynyddoedd; 

 
(ii)  Mae'r Cyngor yn nodi ymhellach y swm enfawr o eitemau plastig sy'n cael eu 

harchebu'n rheolaidd gan yr awdurdod - 116,000 dros gyfnod diweddar o bedwar 
mis; 
 

(iii)  Mae'r Cyngor yn penderfynu ail-ymweld â'i arferion caffael gyda golwg ar 
ddiddymu'n raddol blastigau lle mae dewis cynaliadwy ar gael.  Dylai'r cynhyrchion 
dirprwyon hyn ddisodli cynhyrchion plastig dros gyfnod o bum mlynedd ar y mwyaf. 

  



 
 

 
 

Ystyriodd yr Aelodau y rhesymau dros y Cynnig, a'r wybodaeth a ddarparwyd mewn 
perthynas â'r Cynnig, ac yn dilyn trafodaeth ddyladwy, fe'i cynigiwyd ac eiliwyd bod ei 
gynnwys yn cael ei gefnogi. Trwy’r system pleidleisio electronig, cytunwyd ar hyn yn 
unfrydol. 

 
PENDERFYNWYD cefnogi'r Hysbysiad o Gynnig am y rhesymau a gynhwysir yn yr 
adroddiad. 

 
 
11. ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 

2017/18 
 
Cyflwynodd Dave Street, Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai 
yr adroddiad, a gafodd ei ystyried a'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chraffu yn ei gyfarfod ar 11 Medi 20.  Roedd yr adroddiad yn manylu'r 
negeseuon allweddol a nodwyd wrth baratoi Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2017/18, a gofynnodd i'r Cyngor gadarnhau ei 
gynnwys, cyn ei gyflwyno i Arolygiaeth Gofal Cymru.    
  
Nododd yr Aelodau mai dyma'r nawfed adroddiad o'r fath ar gyfer y Gyfadran ac fe'i 
hysgrifennir mewn fformat sy'n unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014.  Mae'r adroddiad yn gyfle i Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol roi crynodeb o ba mor effeithiol y mae'r Cyngor yn darparu Gwasanaethau 
Cymdeithasol i'w ddinasyddion.   
 
Nododd yr Aelodau fod yr adroddiad yn rhoi pwyslais sylweddol ar lesiant, yn amlygu'r 
heriau a wynebwyd yn ystod 2017/18 ac yn tynnu sylw at rai o'r blaenoriaethau ar gyfer 
2018/19.  Bydd cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau hyn yn rhan sylweddol o'r adroddiad 
blynyddol ar gyfer 2018/19.  Mae'r adroddiad yn amlygu'r pwysau cynyddol ar wasanaethau 
gofal cymdeithasol yn y fwrdeistref sirol o safbwynt ariannol ac o ran cymhlethdod yr 
angen.  Mae'r heriau'n cynnwys y gost gynyddol o ofal, yr angen i rai pobl gael gofalyddion 
lluosog, a'r anawsterau recriwtio a wynebir gan y Cyngor mewn marchnad gynyddol 
gystadleuol. Mae costau hefyd wedi cynyddu'n sylweddol ar draws y Gwasanaethau Plant 
oherwydd y cynnydd sylweddol yn nifer y plant sy'n dod i ofal.  Mae'r adroddiad hefyd yn 
amlygu'r pwyslais ar gydweithio, gan gynnwys sefydlu Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol 
Gwent Fwyaf ac Asesiad Anghenion Poblogaeth a fydd yn llywio Cynlluniau Ardal.   
 
Eglurwyd, yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor, y byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno 
i Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru a'i gyhoeddi ar wefan y Cyngor, a byddai 
ar gael i aelodau'r cyhoedd, partneriaid a rhanddeiliaid.  Nodwyd y byddai Arolygiaeth Gofal 
Cymru yn ymweld â'r Cyngor hefyd ond ni fyddai'n derbyn unrhyw adborth ffurfiol eleni 
oherwydd blaenoriaethau ailstrwythuro'r asiantaeth.   
 
Yn ystod y drafodaeth, diolchodd yr Aelodau i Gyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol am yr adroddiad cynhwysfawr a chofnodwyd eu gwerthfawrogiad i staff, 
gofalyddion a chymunedau y gwasanaethau iechyd a chymdeithasol am y ffordd 
broffesiynol y maent yn darparu'r gwasanaethau hyn ar draws yr Awdurdod.   
 
Cyfeiriwyd at y gofyniad gan Lywodraeth Cymru i bob awdurdod lleol arolygu 25-30% o'u 
dinasyddion sy'n derbyn Cynllun Gofal a Chymorth o fis Medi 2017 a gofynnwyd am 
eglurhad ar nifer yr ymatebwyr.  Cadarnhawyd bod tua 2000 o arolygon wedi'u hanfon allan 
a derbyniwyd tua 460 o ymatebion.  Gofynnodd Aelod am hyder y Swyddogion y gellir 
cyflawni'r blaenoriaethau a amlinellwyd yn yr adroddiad, ynghyd â manylion y 
blaenoriaethau mwyaf heriol, os oes adnoddau ar waith i gyflawni'r blaenoriaethau hyn, os 
yw ymagwedd amlasiantaethol yn ei le, ac os mae'r bwrdd iechyd lleol ar amser o ran 
amserlenni a chyflwyno.   Ailadroddodd Mr Street eu bod yn ymdrechu i fod yn uchelgeisiol 



 
 

 
 

yn yr hyn y maent yn ei gyflawni a bod yr adroddiad yn rhoi cyfle unigryw i ddatblygu'r nod 
hwn.  Bydd diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed yn parhau i fod yn brif 
flaenoriaeth y Cyngor.  Mae rheoli adnoddau digonol yn parhau i fod yn heriol gyda cholli 
134 o swyddi yn ystod y 5 mlynedd diwethaf ac felly mae cysylltiadau cryf o weithio mewn 
partneriaeth o'r pwys mwyaf.  Amlygodd Mr Street berthynas dda'r Cyngor â Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan ac amlinellodd y pwyslais y mae'r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant yn ei roi ar waith di-dor ar draws awdurdodau lleol, y mae'r Cyngor 
yn parhau i ymdrechu i gwrdd â hwy. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad 
yn cael ei gymeradwyo.  O ganlyniad i'r cyngor hwnnw, gofynnwyd i'r Cyngor ailddatgan y 
penderfyniadau a nodwyd yn yr adroddiad. 
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cynnwys Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2017/18, fel y'i hatodwyd ag adroddiad y 
Swyddog, am y rhesymau a gynhwysir yn yr adroddiad. 

 
 
12. CYNLLUN DATBLYGU LLEOL BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI HYD AT 2021 - 

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL 2018 (GAN GYNNWYS Y 4YDD ADRODDIAD 
BLYNYDDOL ARDOLL SEILWAITH CYMUNEDOL)  

 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn amlinellu canfyddiadau Adroddiad Monitro 
Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili 2018 a goblygiadau'r 
argymhellion sydd ynddo.  
 
Dyma'r seithfed Adroddiad Monitro Blynyddol i gael ei baratoi ar gyfer Cynllun Datblygu 
Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2021 sy'n monitro'r cyfnod o 1 Ebrill 2017 hyd at 31 
Mawrth 2018.  Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol 2018 (gan 
gynnwys y 4ydd Adroddiad Blynyddol Ardoll Seilwaith Cymunedol) i Lywodraeth Cymru 
erbyn 31 Hydref 2018 er mwyn bodloni gofynion statudol y Cyngor.   
 
Daeth Adroddiad 2018 i'r casgliad ac argymhellwyd y dylid parhau i wneud cynnydd 
sylweddol wrth gyflwyno'r mwyafrif o'r Cynllun Datblygu Mabwysiedig, y dylai'r Cyngor 
barhau i weithio tuag at sicrhau paratoi'r Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn y cyfle cynharaf, a bod y Cyngor yn parhau i fynd i'r afael â'r diffyg 
yn y cyflenwad tir 5 mlynedd ar gyfer tai drwy weithredu'n rhagweithiol.  Hefyd, tynnodd yr 
adroddiad sylw at ddad-ymgeisio paragraff 6.2 o Nodyn Cyngor Technegol 1 (TAN 1) (yr 
angen i awdurdodau lleol gymryd camau i gynyddu'r cyflenwad o dir tai mewn achosion lle 
mae'r cyflenwad yn llai na 5 mlynedd) o 18 Gorffennaf 2018 a fydd â goblygiadau ar gyfer 
ystyried ceisiadau cynllunio yn symud ymlaen. Manylwyd ar fanylion pellach am y 
canfyddiadau a'r argymhellion yn adroddiad y Swyddog. 
 
Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, cyfeiriwyd at y diffyg sylweddol parhaus mewn 
perthynas â chyflenwad tai a gofynnodd Aelod a fyddai'r ffactor hwn yn cael blaenoriaeth 
dros wrthod cais TAN 1 os yw'r Cyngor yn derbyn ceisiadau datblygu ar gyfer safleoedd 
maes glas. Esboniodd swyddogion, er y bydd angen i awdurdodau lleol ystyried 
ystyriaethau perthnasol o hyd wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, y pwysau sydd i'w 
briodoli i ddiffyg cyflenwad tir 5 mlynedd fydd i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau eu 
penderfynu, a bydd ceisiadau yn y dyfodol felly yn cael eu hystyried yn ôl eu rhinweddau.  
Nodwyd y bu cynnydd bach yn y cyflenwad tir tai i 2.3 blynedd. 
 
Fe'i cytunwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn cael eu cymeradwyo.  
Drwy gyfrwng y system bleidleisio electronig (ac wrth nodi bod 1 yn erbyn ac 1 yn ymatal), 
cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif yn bresennol.   
 



 
 

 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau a gynhwysir yn yr adroddiad: 
 
(i) nodi canfyddiadau Adroddiad Monitro Blynyddol 2018 a goblygiadau'r 

argymhellion ynddo; 
 
(ii) cyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol 2018 (gan gynnwys y 4ydd Adroddiad 

Blynyddol yr Ardoll Seilwaith Cymunedol (CIL) i Lywodraeth Cymru cyn y 
dyddiad cau ar 31 Hydref 2018. 

 
 
13. ADOLYGIAD O FFINIAU CYNGHORAU CYMUNED A THREFNIADAU ETHOLIADOL  
 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

ar 23 Gorffennaf 2018, a gofynnodd i'r Aelodau ystyried a ddylai'r Cyngor gynnal adolygiad 
ffurfiol o'i gymunedau yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth)         
( Cymru) 2013. 

 
 Hysbyswyd yr Aelodau bod Comisiwn yn edrych i mewn i sector y cyngor tref a chymuned 

yn ei gyfanrwydd a bydd yn adrodd ei ganfyddiadau a gwneud argymhellion i Lywodraeth 
Cymru.  Gan ddibynnu ar ba argymhellion y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnig, gall 
effeithio'n sylweddol ar adolygiad cymunedol, ac felly efallai y bydd yn ddoeth aros tan ar ôl 
hynny i gychwyn adolygiad. Gofynnwyd am farn Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i 
Gymru ac mae'n well ganddynt bod unrhyw adolygiad yn digwydd ar ôl eu hadolygiad o 
adrannau a threfniadau etholiadol y Cyngor. Cynhaliwyd yr adolygiad diwethaf o 
gymunedau yn y fwrdeistref sirol yn 2009. 

 
 Yn eu cyfarfod ar 23 Gorffennaf 2018, argymhellodd y Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd i'r Cyngor y dylid cynnal adolygiad cymunedol llawn o drefniadau'r Cyngor yn 
dilyn adolygiad y Comisiwn o gynghorau cymuned, a fyddai'n debygol o ddilyn yr 
etholiadau lleol nesaf a drefnwyd i gymryd lle yn 2022. Felly, gofynnwyd am 
gymeradwyaeth y Cyngor i ohirio'r adolygiad cymunedol tan ar ôl i adolygiad y Comisiwn 
ddod i ben. 

 
 Yn ystod y drafodaeth, ac wrth gyfeirio at ffiniau cynghorau cymuned, gofynnodd Aelod am 

drefniadau'r cyfarfod mewn perthynas ag un cyngor cymuned, a dywedodd y byddai'n dilyn 
y mater gyda'r Swyddogion perthnasol ar ôl y cyfarfod. 
 
Fe'i cytunwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn cael eu cymeradwyo. O 
ganlyniad i'r cyngor hwnnw, gofynnwyd i'r Cyngor ailddatgan y penderfyniadau a nodwyd 
yn yr adroddiad. 

 
PENDERFYNWYD, ar gyfer y rhesymau a nodir yn yr adroddiad, cynnal adolygiad 
cymunedol llawn o drefniadau'r Cyngor hwn ar ôl i adolygiad y Comisiwn o 
Gynghorau Cymuned ddod i ben, sy'n debygol o ddilyn yr etholiadau lleol nesaf a 
drefnwyd i gymryd lle yn 2022. 
 

 
14. CYNNYDD ARFAETHEDIG YN YR AELODAETH - CYNGOR YMGYNGHOROL 

SEFYDLOG AR ADDYSG GREFYDDOL (CYSAG) CAERFFILI 
 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a ofynnodd i'r Cyngor ystyried argymhellion CYSAG 

Caerffili i gynyddu ei aelodaeth o fewn Pwyllgor A (grwpiau ffydd) a Phwyllgor B 
(cymdeithasau addysgu proffesiynol). 

 
Yn ei gyfarfod Tymor yr Haf ar 13 Mehefin 2018, trafododd CYSAG Caerffili ei aelodaeth 
yng ngoleuni arweiniad newydd gan Lywodraeth Cymru a nifer o geisiadau aelodaeth a 



 
 

 
 

dderbyniwyd, ac roeddent o'r farn bod yna gwmpas i ymestyn nifer y lleoedd ar draws rhai 
o'i grwpiau pwyllgorau.  Nodwyd manylion pellach am y rhesymau a'r manylion aelodaeth 
cefndir yn adroddiad y Swyddog a'r atodiadau.  
 
Gan fod cyfansoddiad aelodaeth CYSAG yn fater i'r Cyngor llawn, mae CYSAG wedi 
argymell i'r Cyngor fod aelodaeth Bwyllgor A (grwpiau ffydd) o CYSAG yn cael ei gynyddu 
gan ddau le (i gynnwys un lle ar gyfer grŵp ffydd/crefydd nad yw'n Gristnogol ac un lle ar 
gyfer grŵp sydd â chredoau seciwlar neu ddiffyg crefyddol), a bod aelodaeth Pwyllgor B 
(cymdeithasau addysgu proffesiynol) yn cael ei gynyddu gan un lle a'i ddyrannu i undeb 
addysgu Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau.   

 
Yn ystod y drafodaeth, cafwyd ymholiad ynglŷn â chynrychiolaeth ieuenctid ar CYSAG.  
Eglurwyd bod deddfwriaeth yn rhagnodi'r 3 prif grŵp pwyllgor (cynrychiolwyr ffydd, 
athrawon a chynghorwyr) ac nad oes darpariaeth ar gyfer unrhyw fath arall o gynrychiolydd 
i wasanaethu ar y pwyllgor.  Mynegodd yr un Aelod yr angen am gynrychiolaeth ieuenctid 
ar CYSAG a nodwyd y byddai'r sylw'n cael ei nodi a bydd yr Aelod yn cael ymateb yn dilyn 
y cyfarfod. 
 
Fe'i cytunwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn cael eu cymeradwyo.  O 
ganlyniad i'r cyngor hwnnw, gofynnwyd i'r Cyngor ailddatgan y penderfyniadau a nodwyd 
yn yr adroddiad. 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau a gynhwysir yn yr adroddiad: 
 
(i) Cynyddir aelodaeth Pwyllgor A (aelodaeth grwpiau ffydd) o CYSAG gan 

ddau le (i gynnwys un lle ar gyfer grŵp ffydd/crefydd nad yw'n Gristnogol ac 
un lle ar gyfer grŵp sydd â chredoau seciwlar neu ddiffyg crefyddol ); 

 
(ii) Cynyddir aelodaeth B (cymdeithasau dysgu proffesiynol) aelodaeth CYSAG 

gan un lle a'i ddyrannu i undeb addysgu Cymdeithas Genedlaethol yr 
Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau. 

 
 
15. CWESTIYNAU A DDERBYNIWYD O DAN REOL GWEITHDREFN 10 (2)  
 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r Cwestiynau canlynol dan Reol Gweithdrefn 10 (2).  Yn unol â'r 

diwygiadau i'r cyfansoddiad, rhoddwyd yr atebion hefyd.   
 
 
1.  DARPARIAETH HAMDDEN 
 

I'r Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad gan y Cynghorydd Kevin Etheridge. 
 

(1) Gofyn i'r Aelod Cabinet dros Addysg gadarnhau a yw Swyddogion Hamdden wedi 
cael unrhyw drafodaethau gyda'r Llywodraethwyr dros ddarparu gwasanaethau o 
Ganolfan Hamdden Pontllan-fraith i Ysgol Uwchradd Islwyn yn ystod y 12 mis 
diwethaf a chyn yr ymgynghoriad dros strategaeth Hamdden a Chwaraeon a ddaeth 
i ben ar 21 Medi 2018.   

 
(2) Gofyn i'r Aelod Cabinet dros Addysg ddiffinio cynnwys unrhyw drafodaethau gyda'r 

llywodraethwyr ac unrhyw gytundebau dros dro ar ariannu gwasanaethau cyfredol o 
Ganolfan Hamdden Pontllan-fraith i Ysgol Uwchradd Islwyn, ac os bydd unrhyw 
drafodaeth a phleidleisiau wedi eu cymryd gan lywodraethwyr yn hyn o beth, ac os 
trafodir "memorandwm cyd-ddealltwriaeth" rhwng y Cyngor a'r Ysgol a 
chanlyniadau'r trafodaethau hyn. 



 
 

 
 

 
 

YMATEB ODDI WRTH Y CYNGHORYDD P. MARSDEN, AELOD CABINET DROS 
ADDYSG A CHYFLAWNIAD 

 

DARPARIAETH HAMDDEN 
 

1.  Gofyn i'r Aelod Cabinet dros Addysg 
gadarnhau a yw Swyddogion Hamdden wedi 
cael unrhyw drafodaethau gyda'r 
Llywodraethwyr dros ddarparu 
gwasanaethau o Ganolfan Hamdden 
Pontllan-fraith i Ysgol Uwchradd Islwyn yn 
ystod y 12 mis diwethaf a chyn yr 
ymgynghoriad ar y strategaeth Hamdden a 
Chwaraeon a ddaeth i ben ar 21/9/18. 
 

Ie. 

2. Gofyn i'r Aelod Cabinet dros Addysg ddiffinio 
cynnwys unrhyw drafodaethau gyda'r 
llywodraethwyr ac unrhyw gytundebau dros 
dro ar ariannu gwasanaethau cyfredol o 
Ganolfan Hamdden Pontllan-fraith i Ysgol 
Uwchradd Islwyn, ac os bydd unrhyw 
lywodraethwyr wedi trafod a phleidleisio yn y 
cyswllt hwn, ac os trafodwyd "memorandwm 
cyd-ddealltwriaeth" rhwng y Cyngor a'r Ysgol 
a chanlyniadau'r trafodaethau hyn. 
 

Trafodwyd y posibilrwydd o drosglwyddo 
archebion clwb o Ganolfan Hamdden 
Pontllan-fraith i Ysgol Uwchradd Islwyn. 
Cynigiodd swyddogion i wneud aelod o staff 
ar gael dros dro i gynorthwyo mewn unrhyw 
drawsnewid. Nid wyf yn ymwybodol o 
unrhyw bleidleisio'n cael eu gwneud mewn 
perthynas â hyn. Bwriedir cyfleusterau'r 
ysgol ar gyfer defnydd yr ysgol a'r gymuned, 
ac yn ystod y drafodaeth, codwyd yr angen 
am eglurder ynghylch pwy oedd yn gyfrifol 
am beth, efallai drwy gyfrwng memorandwm 
cyd-ddealltwriaeth. Mae cynnwys y 
drafodaeth wedi canolbwyntio ar ddwy 
agwedd ar adleoli defnyddwyr o Ganolfan 
Hamdden Pontllan-fraith - y Neuadd 
Chwaraeon a'r maes 3G.  Mae corff 
Llywodraethol Ysgol Uwchradd Islwyn wedi 
cadarnhau yn ysgrifenedig ei fod yn fodlon 
bod cyfleusterau chwaraeon yr ysgol ar gael 
i'w defnyddio yn y gymuned. Mae'r 
cyfleusterau hyn, ynghyd â'r maes 3G 
newydd sy'n cael ei ddatblygu yn Ysgol 
Gyfun Coed Duon yn cynrychioli darpariaeth 
o ansawdd uwch na'r hyn sydd ar gael ar hyn 
o bryd ym Mhontllan-fraith o ran neuadd 
chwaraeon a chyfleusterau 3G. 

 
 
 
2. MATERION PRIFFYRDD 
 

I'r Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros yr Economi, Isadeiledd a Chynaliadwyedd 
oddi wrth y Cynghorydd Kevin Etheridge. 

 
Gofyn i'r Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet gadarnhau mewn perthynas â Phont Sirhywi, 
Coed Duon:  

 
        1. Cadarnhau mai Contract Cyllid Preifat ydyw a'r amser sydd ar ôl ar y contract  



 
 

 
 

       2. Cadarnhau y bydd yr holl gostau atgyweiriadau yn mynd i'r sector preifat 
3. Manylion am y cymalau cosb a chadarnhad na fydd unrhyw gost i drethdalwyr y 

Fwrdeistref Sirol, a manylion y gost a dynnwyd hyd yma  
4. Mae'r gwaith ar y trywydd iawn i'w gwblhau ac agorwyd y bont ym mis Hydref.  

 
 

YMATEB O'R CYNGHORYDD SEAN MORGAN, DIRPRWY ARWEINYDD AC AELOD 
CABINET AR GYFER ECONOMI, ISADEILEDD A CHYNALIADWYEDD. 

 
 
 
 

Terfynwyd y cyfarfod am 6.46 p.m. 
 
 
 Wedi'i gymeradwyo fel cofnod cywir ac yn ddarostyngedig i unrhyw ddiwygiadau neu 

gywiriadau a gytunwyd a'u cofnodi yng nghofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 
2018, ac fe'u llofnodwyd gan y Maer. 

 
 
 

MATERION PRIFFYRDD 
 

1.  Gofyn i'r Dirprwy Arweinydd a'r Aelod 
Cabinet gadarnhau mewn perthynas â 
Phont Sirhywi Coed Duon. 
 

Hoffwn gadarnhau bod yr atebion i'r 
cwestiynau a godwyd gan yr aelod fel arfer ar 
gael i'r aelodau lleol trwy'r diweddariadau 
pythefnosol y maent yn eu derbyn gan SEW 
Ltd neu mewn gwybodaeth a ddarparwyd yn 
flaenorol. 
 

2. Cadarnhau mai Contract Cyllid Preifat ydyw 
a'r amser sydd ar ôl ar y contract. 
 

Ie, cynllun Menter Cyllid Preifat ydyw ac 
mae'n dod i ben ym mis Ionawr 2034. 

3. Cadarnhau y bydd yr holl gostau 
atgyweiriadau yn mynd i'r sector preifat. 
 

Hyd yn hyn, mae'r sector preifat wedi talu'r 
holl gostau ac nid oes unrhyw arwyddion y 
bydd CBSC yn gyfrifol am unrhyw gostau. 
 
 

4. Manylion am y cymalau cosb a chadarnhad 
na fydd unrhyw gost i drethdalwyr y 
Fwrdeistref Sirol, a manylion y gost a 
dynnwyd hyd yma 
 

Y cymalau cosb y cyfeiriwch atynt yw taliadau 
argaeledd lôn, y rhain yw taliadau argaeledd 
lôn bob awr sy’n gostau i'r contractwr os nad 
yw'r ffordd ar gael. Mae yna symiau tâl 
amrywiol yn dibynnu ar bob diwrnod ac 
amser y dydd mae'r ffordd ar gau. Felly, 
mae'r taliadau misol yn wahanol bob mis. Fel 
canllaw, mae taliadau argaeledd lôn oddeutu 
£50 mil y mis a hyd yma nid oedd yr un o'r 
costau hyn yn daladwy gan y trethdalwyr. 

 

5. Mae'r gwaith ar y trywydd iawn i'w gwblhau 
ac agorwyd y bont ym mis Hydref. 
 

Y wybodaeth ddiweddaraf a roddwyd ar ein 
gwefan gan y contractwr yw y bydd y gwaith 
yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Hydref. 
Os bydd y dyddiad cwblhau'n newid, hysbysir 
yr holl bartïon dan sylw drwy'r sianeli priodol. 
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